

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO TỔ CHỨC HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Trong chuỗi các hoạt động thiết thực chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tối ngày 17/11/2017 Trường THPT Trần Hưng Đạo tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017).

Tham dự Hội diễn văn nghệ có Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban đại diện Cha mẹ học sinh và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và quý bậc phụ huynh và đông đảo các em học sinh của nhà trường.

Phát biểu tại Hội diễn văn nghệ Thầy Phan Duy Quảng – Phó hiệu trưởng nhấn mạnh: Hội diễn văn nghệ là một trong những hoạt động thiết thực, có ý nghĩa văn hóa, truyền thống và là dịp để học sinh trong nhà trường có cơ hội được tham gia biểu diễn giao lưu, tăng cường tinh thần đoàn kết gắn bó với nhau. Là dịp để học sinh bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với công lao to lớn của quý thầy cô giáo. Đây là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa sâu sắc nhằm động viên và phát huy phong trào văn hóa, văn nghệ trong tập thể giáo viên, học sinh và cũng là cơ hội để các em học sinh tăng cường sức mạnh, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Đồng thời giúp các em có thêm những phút thư giãn, giải trí bổ ích sau những ngày học tập căng thẳng, tạo điều kiện cho các em có năng khiếu văn nghệ có dịp được rèn luyện, thể hiện tài năng bản thân, giúp nhà trường phát hiện những tài năng mới để bồi dưỡng và tham gia các hội thi văn nghệ khác.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tiết mục tham gia Hội diễn văn nghệ năm nay rất có chất lượng với 16 tiết mục văn nghệ công diễn được lựa chọn trên 50 tiết mục đến từ các lớp, các em học sinh biểu diễn ở nhiều thể loại sinh động và sôi nổi như: đơn ca, song ca, tốp ca, múa đã thu hút đông đảo quý thầy giáo, cô giáo, quý bậc phụ huynh và cùng các em học sinh đến xem và cổ vũ.

Đêm Hội diễn văn nghệ kết thúc thành công tốt đẹp, thể hiện tinh thần, trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của thầy và trò trường THPT Trần Hưng Đạo với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, phong phú về hình thức, sâu sắc về nội dung, có tính nghệ thuật, tính sáng tạo cao, góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Một số hình ảnh đêm Hội diễn văn nghệ Chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11:







Tin và ảnh: Nguyễn Ngọc Bảo – Phó hiệu trưởng